



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การดำเนินการจัดหาผู้ดำเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
อันเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ครั้งที่ ๓

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์จะจัดหาผู้ดำเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่มีรายชื่อในการซื้อหรือรับเอกสารการดำเนินการจัดหาผู้ดำเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนในครั้งนี้อยู่แล้ว

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายและมีอาชีพประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้างจัดการประมูลและการจัดงาน Event หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของมูลค่าวงเงินรับประกันรายได้ขั้นต่ำ (วงเงินการันตี) ที่ได้ยื่นเสนอให้สำนักงาน กสทช. พิจารณา ในวันยื่นซองข้อเสนอ แต่ในกรณีที่เสนอวงเงินรับประกันรายได้ขั้นต่ำ (วงเงินการันตี) เกินกว่าร้อยละ ๕ ของทุนจดทะเบียน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนในภายหลังวันยื่นซองข้อเสนอให้มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของมูลค่าวงเงินรับประกันรายได้ขั้นต่ำ (วงเงินการันตี) ที่ได้ยื่นเสนอให้สำนักงาน กสทช. พิจารณา แต่ทั้งนี้ระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะต้องไม่เกิน ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้สำหรับการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของสำนักงาน กสทช. หรือของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ บุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของสำนักงาน กสทช. หรือของทางราชการ

๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันประกาศการดำเนินการจัดหา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

/๗. ผู้ยื่น ...

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอในนามของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือผู้เข้าร่วม (Consortium) จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนของการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ ในนามของกิจการร่วมค้า หรือเข้าร่วม ตั้งแต่การขอซื้อหรือขอรับเอกสารการดำเนินการจัดหา การยื่นข้อเสนอต่าง ๆ จนสิ้นสุดข้อผูกพันกับสำนักงาน กสทช.

๔. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงาน กสทช. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงาน กสทช. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการดำเนินการจัดหาผู้ดำเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ครั้งที่ ๓ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไว้แล้ว รวมถึงผู้ซื้อเอกสารการดำเนินการจัดหา ในครั้งก่อน สามารถขอรับเอกสารการดำเนินการจัดหา โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารการดำเนินการจัดหา อีก ได้ที่สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๗๑-๐๑๕๑ ต่อ ๖๖๕ ในวันและเวลาทำงาน ทั้งนี้ ผู้ขอซื้อหรือขอรับเอกสารการดำเนินการจัดหา ต้องแสดงหลักฐานว่า เป็นผู้ที่มีอำนาจทำนิติกรรม ในนามนิติบุคคลนั้นเท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อขอซื้อหรือขอรับเอกสารการดำเนินการจัดหา ได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน พร้อมเอกสารประกอบ มามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหา ผู้ดำเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

กำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

กำหนดเปิดซองข้อเสนอการดำเนินการจัดประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน พร้อมข้อเสนออื่นๆ และซองข้อเสนอในวงเงินรับประกันรายได้ขั้นต่ำ (วงเงินการันตี) ที่สำนักงาน กสทช. จะได้รับจากการประมูล และการขอรับเงินค่าตอบแทน ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ราคากลางในการดำเนินการจัดหาผู้ดำเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย และเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนยังมิได้ประมาณการไว้ เนื่องจากการดำเนินการจัดหาผู้ดำเนินการประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย และเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนในครั้ง นี้ มิใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งผู้ดำเนินการจัดประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการและจัดทำแผนการดำเนินการจัดประมูลเลขหมายฯ เองทั้งหมด จนสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ เสนอต่อสำนักงาน กสทช. เพื่อพิจารณา ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะยื่นข้อเสนอการดำเนินการจัดประมูลอย่างไร จึงไม่อาจสามารถประมาณการและกำหนดราคากลางได้อย่างแน่ชัด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการจัดหาผู้ดำเนินการประมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กสทช. จะทำการเผยแพร่วงเงินรับประกันรายได้ขั้นต่ำ (วงเงินการันตี) วงเงินค่าใช้จ่าย และวงเงินค่าตอบแทน ให้รับทราบต่อไป

อนึ่ง เมื่อได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนแล้ว สำนักงาน กสทช. จะนำเสนอที่ประชุม กทค. และประธาน กสทช. เพื่อขออนุมัติและขอความเห็นชอบให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินการจัดประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนต่อไป

ในกรณีที่ที่ประชุม กทค. หรือประธาน กสทช. ไม่อนุมัติหรือไม่ให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงาน กสทช. ได้นำเสนอให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินการจัดประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะยกเลิกการดำเนินการจัดหาผู้ดำเนินการประมูลในครั้ง นี้ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ และสำนักงาน กสทช. ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หลักประกันการยื่นซองข้อเสนอ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการ กสทช.

